

20/09 – Thứ năm CN24TN-B – Thánh Anrê Kim Têgôn, Phaolô Chung Hasan và các bạn,
tổ chức. Lễ nhậm

ĐẠO TẠO MÔN ĐỀ

"Tôi bà rất nhiều mà đã được tha tội, vì bà đã yêu mến nhiều".

** Nhờ vì công tông đức của mẹ thánh giáo dân, đức tin Kitô giáo đã đi vào Hàn Quốc dưới thời kỳ XVII. Dù thì ở các miền, giáo đoàn vẫn sống đức tin hăng say và mạnh mẽ. Công đoàn đức tin hăng say và xây dựng nhà thờ cho các giáo dân, cho tới cuối năm 1836, khi nhà truyền giáo đức tin tiên khởi Pháp bí mật đến đây.*

Giáo đoàn này, vì những nguyên nhân khác nhau vào những năm 1839, 1846, 1866, 1867, đã sinh ra 103 thánh tổ chức, trong đó nổi bật là linh mục đức tin tiên khởi Hàn Quốc, cha Anrê Kim Têgôn. Cha là một trong những học trò nổi bật. Kể đó là người tông đồ giáo dân, anh Phaolô Chung Hasan.

Lời Chúa: Lc 7, 36-50

Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chẳng có một người đàn bà nào ở trong thành, nghe biệt phái Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bích ngọc để rửa chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Người, thì nghĩ rằng: "Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang rửa chân mình là ai, và thuốc hương người nào cho: là một đóa hoa tươi nào!" Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: "Hỡi Simon, Tôi có điều gì muốn nói với ông". Simon thưa: "Xin Thầy cứ nói".

"Một người chỉ có hai con, một người năm trăm đống, người kia năm mươi. Vì cả hai không có gì trữ, nên chỉ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chuộng

nhĩ u hĩ n?" Simon đáp: "Tôi nghĩ là kđ đã đđc tha nhĩ u hĩ n". Chúa Giêsu bđ o ông: "Ông đã xét đoán đúng". Và quay lđ i phía ngđđ i đàn bà, Ngđđ i bđ o Simon: "Ông thđ y ngđđ i đàn bà này chđ ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đđ nđđ c rđ a chân Tôi, còn bà này đã lđ y nđđ c mđ t rđ a chân Tôi, rđ i lđ y tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào Tôi, còn bà này tđ lúc vào không ngđ t hôn chân Tôi. Ông đã không xđ c đđ u trên đđ u Tôi, còn bà này đã lđ y thuđ c thđ m xđ c chân Tôi. Vì vđ y, Tôi bđ o ông, tđ i bà rđ t nhĩ u mà đã đđc tha rđ i, vì bà đã yêu mđ n nhĩ u. Kđ đđc tha ít, thì yêu mđ n ít". Rồi Ngđđ i bđ o ngđđ i đàn bà: "Tôi con đã đđc tha rđ i". Nhđ ng ngđđ i đđ ng bàn liđ n nghĩ trong lòng rđ ng: "Ông này là ai mà lđ i tha tđ i đđc?" Và Ngđđ i nói vđ i ngđđ i đàn bà: "Đđc tin con đã cđ u con, con hãy vđ bình an".

SUY NIĐ M : Lòng Sám Hđ i

Tin Mđ ng hôm nay ghi lđ i mđ t phiđn tòa; phiđn tòa này không có luđ t sđ biđ n hđ , không có bđ n án đđđ c đđ c lên, nhđ ng kđ đđđ c ân xá ra vđ vđ i bình an trong tâm hĩ n.

Có đđđ c bình an trong tâm hĩ n là đđđ u quý giá nhđ t Chúa Giêsu mang lđ i cho con ngđđ i. Nhđ ng đđ có đđđ c bình an đđ y, đđđ u kiđ n tiên quyđ t là con ngđđ i phđ i có lòng sám hđ i. Sám hđ i vđ n là nđ i dung chđ yđ u trong sđ đđđ p cđ a Chúa Giêsu. Lđ i đđđ u tiên cđ a Ngài khi bđ t đđđ u sđ vđ công khai là: "Hãy sám hđ i và tin vào Tin Mđ ng". Ngài đđ n là đđ khđ i đđ y lòng sám hđ i cđ a con ngđđ i; Ngài đđ n là đđ hòa giđ i tđ i nhân vđ i Thiên Chúa. Cái chđ t cđ a Ngài trên Thđ p giá không phđ i là cái chđ t cđ a nhà cách mđ ng hay chính trđ gia, mà thiđ t yđ u là đđ đđ n bù tđ i lđ i con ngđđ i.

Ngđđ i phđ nđ trong Tin Mđ ng hôm nay đã nhđ n ra sđ cđ n thiđ t cđ a sám hđ i. Bđ t chđ p nhđ ng lđ i đđ nghđ , bđ t chđ p sđ khinh bđ cđ a ngđđ i xung quanh, bà đã thđ hiđ n mđ t cách chân thành và trđ n vđ n lòng sám hđ i cđ a mình. Chúa Giêsu đã nói lên ý nghĩa hành đđ ng cđ a ngđđ i phđ nđ này nhđ sau: "Bà đã đđđ c tha nhĩ u, vì bà đã yêu mđ n nhĩ u". Càng cđ m nhđ n đđđ c đđ n tha thđ , con ngđđ i càng đđđ c thôi thúc thđ hiđ n lòng yêu mđ n nhĩ u hĩ n.

Lđ ch sđ Giáo Hđ i đđđ c tô đđđ m bđ ng lòng sám hđ i thđ hiđ n qua tình mđ n. Cuđ c đđđ i cđ a bđ t cđ vđ thánh nào cũng đđđ u bđ t đđđ u bđ ng lòng sám hđ i, nghĩa là ý thđ c sâu xa vđ tđ i lđ i cđ a mình. Nhđ ng sám hđ i không chđ là ý thđ c vđ tđ i lđ i cđ a mình. Có lđ không ai ý thđ c đđđ c hành đđ ng phđ n bđ i cđ a mình cho bđ ng Yuđ a, nhđ ng ý thđ c đđ y chđ a hĩ n là sám hđ i. Phêrô cũng đã chđ i Thđ y, nhđ ng nđ i ngài lòng sám hđ i không chđ đđ ng lđ i đđ ý thđ c tđ i lđ i, nhđ ng đã biđ n thành tình yêu thđ đ ng; Phêrô đã nói lên lòng sám hđ i bđ ng ba lđ n thđ a vđ i Chúa: "Lđ y Chúa, Chúa biđ t con yêu mđ n Chúa".

Ngay khi ta thông ng nói đ n cu c kh ng ho ng v đ c tin. Trong th c t , kh ng ho ng đ c tin cũng chính là kh ng ho ng v lòng sám h i. Khi con ng i đánh m t ý th c v t i l i, con ng i cũng không còn c m nh n đ c th nào là n tha th c a Chúa, và dĩ nhiên cũng đánh m t s c m thông và tha th đ i v i ng i khác. Thái đ khoan nh ng c a con ng i ch xu t phát t ý th c v n i b t toàn và s tha th mà mình c m nh n đ c. Xét cho cùng, bác ái chính là hoa trái c a lòng sám h i: càng c m th y mình đ c yêu th ng và tha th , con ng i càng đ c thúc đ y đ tha th và yêu th ng.

Ngay n xin Chúa nung n u tâm tình sám h i đích th c n i chúng ta và ban cho chúng ta niềm an bình n i tâm, đ chúng ta cũng bi t chia s niềm an bình y v i m i ng i b ng c m thông, tha th , và nh ng th hi n c a bác ái.

(Trích trong 'M i Ngày M t Tin Vui')
